

ม.เกษตร “เปิดโลกกิจกรรม” กว่า 42 ชมรม เพื่อพัฒนาความคิดของนิสิตใหม่

มก.จัดโครงการเปิดโลกกิจกรรม มุ่งหวังให้นิสิตใหม่ได้ทำความรู้จักกับกิจกรรมต่างๆ ที่มีประโยชน์ ได้ความรู้ภายในมหาวิทยาลัย เปรียบเสมือนก้าวแรกสู่การเป็นบัณฑิตที่ดีในอนาคต



เมื่อเร็วๆ นี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดพิธีเปิดโครงการ “เปิดโลกกิจกรรม” ประจำปี 2548 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อแนะนำกิจกรรมต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ให้นิสิตใหม่ได้รู้จัก ณ อาคารศูนย์เรียนรวม 3

โดยรองศาสตราจารย์ ดร. วิโรจ อิ่มพิทักษ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประธานในพิธีเปิดโครงการ “เปิดโลก

กิจกรรม” กล่าวว่า ในแต่ละปีจะมีนิสิตใหม่เข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นจำนวนมาก ทางมหาวิทยาลัยมีนโยบายที่ชัดเจนในการพัฒนานิสิตให้ถึงพร้อมซึ่งความเป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข บนพื้นฐานที่ว่านิสิตคือหัวใจของมหาวิทยาลัย จากแนวความคิดดังกล่าวมหาวิทยาลัยจึงได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิตอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่แรกเข้าจนถึงกระทั่งก่อนสำเร็จการศึกษา

โครงการเปิดโลกกิจกรรมนี้ จัดขึ้นเพื่อให้สามารถรองรับนิสิตจำนวนมากได้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้นิสิตใหม่ได้รู้จักกับกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตรุ่นพี่กับรุ่นน้อง ตลอดจนการไปออกค่ายอาสาช่วยเหลือสังคมอีกด้วย ซึ่งโครงการนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมที่เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่นิสิตใหม่ จะได้เลือกที่จะเข้าร่วมกับกิจกรรมต่างๆ ที่จะมีขึ้นทั้งจากชมรมและสโมสรนิสิตต่าง ๆ



“ถือว่าเป็นความก้าวหน้าขององค์การบริหารนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และองค์การบริหารที่



เกี่ยวข้องกับนิสิต โครงการนี้จะทำให้นิสิตซึ่งเป็นหัวใจของมหาวิทยาลัย และบัณฑิตซึ่งเป็นหัวใจของประเทศมีความรู้และความสามารถตามหลักสูตรในชั้นเรียน และครบถ้วนตามหลักสูตรกิจกรรม รวมทั้งวิทยาเขตศรีราชา สุพรรณบุรี สกลนคร กำแพงแสน ลพบุรี และกระบี่ ได้รู้จักองค์การบริหารนิสิต สถานีสิต สโมสร ชมรมและชุมนุมที่อยู่ในส่วนกลางอีกด้วย ซึ่งความรู้และประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจะทำให้

สามารถนำไปสร้างโอกาสที่ดีแก่ตนเอง และยังเป็นการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไปในอนาคต” อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กล่าว

ด้านนายณรงค์ศักดิ์ นวเมธีธรรม นายกองค์การบริหาร องค์การบริหารนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (อ.บ.ก.) กล่าวว่ อ.บ.ก.ได้ร่วมมือกับองค์กรกิจกรรมนิสิตภายในมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นการแนะนำให้นิสิตชั้นปีที่ 1 ที่เข้ามาใหม่หรือนิสิตชั้นปีอื่น ๆ ได้เลือกทำกิจกรรมตามที่ต้องการ และรองรับโครงการบัณฑิตยุคใหม่ ซึ่งนิสิตที่เข้าใหม่ตั้งแต่ปี 2547 ต้องมีการสะสมคะแนนกิจกรรมลงในใบทรานสคริป

สำหรับกิจกรรมนิสิตและชมรมต่าง ๆ มี 42 ชมรมประกอบด้วย **ด้านศิลปวัฒนธรรม** ได้แก่ วงดนตรี

สากล เค.ยู.แบนด์ วงดนตรีลูกทุ่งรวมดาว กระจุย เขียวและแปรอักษร พุทธศาสน์ นิสิตมุสลิม คริส-เตียน คาทอลิก โฟล์คซองและคลาสสิกกีตาร์ ดนตรีไทย เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือ นิสิตอีสาน ส่งเสริมศิลปะการพูด ศิลปการถ่ายภาพ ศิลปการแสดง วรรณศิลป์ ชั้บร้องและประสานเสียง เค.ยู.คอรัส นาฏศิลป์ **ด้านบำเพ็ญประโยชน์** ได้แก่ ค่ายอาสาพัฒนา ค่ายอาสาพัฒนานานทรที่ทักษิณ โรตาแคร์



มหาวิทยาลัย-ชาวบ้าน วิद्यุส്മครเล่น พัฒนาชนบท เห็ด สาธารณสุข **ด้านศิลปการดำรงชีพ** ได้แก่ ค่ายสร้างสรรค์เยาวชน **ด้านอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ** ได้แก่ คนสร้างป่า ธารความรู้นนทรที่ รัชชช้างไทย และ**ด้านกีฬา** ได้แก่ มวย บาสเกตบอล โบว์ลิ่ง วอลเลย์บอล เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน เทควันโด ยูโด-ไอคิโด เปตอง ฟุตบอล กีฬาทางน้ำ หมากกระดาน ยิงธนู